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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um innkaup heilbrigðisstofnana.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hversu mikið af útgjöldum heilbrigðisstofnana fór til tækjakaupa undanfarin fimm ár,
aðgreint eftir árum?

2. Hversu mikið af innkaupunum var boðin út?
3. Hvernig var staðið að þeim innkaupum sem ekki voru boðin út?
4. Á vegum hverra fóru útboðin fram?
Sambærilegar upplýsingar óskast um innkaup heilbrigðisstofnana á:

a. rekstrarvörum,
b. á húsgögnum,
c. annarri nauðsynjavöru.

Skriflegt svar óskast.


